

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

1 โครงการอบรมพนักงานใหม่ประจำปี 2563

ผลการดำเนินงาน

สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีการจัดการอบรมพนักงานใหม่ (Orientation) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุขุมวิท สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยใช้เวลาในการจัดอบรม 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อให้พนักงานใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการ พัฒนาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ยังได้เน้นย้ำให้พนักงานดำเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใส โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 14 คน

2. โครงการติดตามและปรับแผนงานปีงบประมาณ 2564 (OGSM) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใส

ผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดประชุมโครงการติดตามและปรับแผนงานปีงบประมาณ 2564 (OGSM) ประจำปีงบประมาณ ห้องประชุมเพลินิจิต - ซิดลม สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีนายพลีสิทธิ์ อัครวัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมให้แก่พนักงาน เพื่อร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน และสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรภายใน

3 โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดำเนินงาน

สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดให้มีโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง การปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

ระยะเวลาในการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2563

4 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ผลการดำเนินงาน

สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการสอบเรื่องร้อง ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/กล่าวหา เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน	เรื่อง	จำนวน	ผลการดำเนินการ			ลงโทษทางวินัย		หมายเหตุ
			ตรวจสอบข้อเท็จจริง	สอบสวนทางวินัย	ยุติเรื่อง/ไม่มีมูล	โทษหาวินัยไม่ร้ายแรง	โทษทางวินัยร้ายแรง	
ตุลาคม 2562	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน 2562	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม 2562	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
มกราคม 2563	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์ 2563	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
มีนาคม 2563	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
เมษายน 2563	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
พฤษภาคม 2563	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
มิถุนายน 2563	-	-	-	-	-	-	-	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
กรกฎาคม 2563								
สิงหาคม 2563								
กันยายน 2563								